

## ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

### การเข้าใช้งาน

ท่านสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัท สุภรัตน์มอเตอร์ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า บริษัทฯ) และเลือกชมสินค้า โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ระหว่างที่ท่านเยี่ยมชมสถานะของท่านจะไม่เป็นที่เปิดเผย และบริษัทฯ จะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ตลอดเวลาที่ท่านเข้าเยี่ยมชม เว้นแต่ท่านจะมีบัญชีผู้ใช้งานและท่านได้เข้าสู่ระบบ โดยใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่านของท่าน

หากท่านต้องการสั่งซื้อสินค้าหรือติดต่อบริษัทฯ ท่านจะต้องทำการสมัครเป็นสมาชิกโดยการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน และกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหน้าเว็บไซต์

การที่ท่านได้สร้างบัญชีผู้ใช้งานและกรอกข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ถือว่าท่านสมัครใจที่จะให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บริษัทฯ และยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ (รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปด้วย)

### นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท สุภรัตน์มอเตอร์ จำกัด ยึดถือความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญ และบริษัทฯ จะจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านในระยะเวลาเพียงเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลนั้น ๆ และอยู่ภายใต้กฎหมายที่อนุญาตให้กระทำได้

### การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลที่บริษัทฯ จัดเก็บจะประกอบด้วย

1. ชื่อและนามสกุล
2. เลขบัตรประชาชนหรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
3. ที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษีและจัดส่งสินค้า
4. อีเมล
5. หมายเลขโทรศัพท์มือถือและหรือโทรศัพท์บ้าน

บริษัทฯ จะขายสินค้าและหรือให้บริการเฉพาะท่านที่สร้างบัญชีผู้ใช้และให้ข้อมูลส่วนตัวที่ครบถ้วนด้วยความสมัครใจเท่านั้น ข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงและไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดใด ๆ ท่านจะต้องแก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันเสมอ ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่าข้อมูลของท่านอาจไม่ถูกต้อง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะร้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลที่ท่านให้มานั้นถูกต้อง

หากท่านได้ส่งมอบข้อมูลของบุคคลภายนอกให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกผู้เกี่ยวข้องที่จะเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลส่วนตัวนั้น ๆ ให้แก่บริษัทฯ

## การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

บริษัทฯ จะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากท่านเพื่อการต่อไปนี้

1. เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่าน
2. เพื่อการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านทางช่องทางต่าง ๆ
3. เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า
4. เพื่อตรวจสอบและจัดการเกี่ยวกับการชำระเงินตามคำสั่งซื้อของท่าน
5. เพื่อส่งข่าวสารทางการตลาดและโปรโมชั่นต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าและหรือบริการของบริษัทฯ (ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางอีเมลเพื่อขอยกเลิกการรับข้อมูลดังกล่าวได้ตลอดเวลา)
6. เพื่อเปรียบเทียบและหรือตรวจสอบกับบุคคลภายนอกเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล

## การเพิกถอนความยินยอม

ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมหรือคัดค้านการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ให้แก่บริษัทฯ ได้ตลอดเวลา โดยส่งผ่านทางอีเมลที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

การเพิกถอนความยินยอมหรือคัดค้านการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าหรือให้บริการแก่ท่านหรือปฏิบัติตามสัญญาต่อท่านได้ ในกรณีเช่นนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทางกฎหมายและการชดใช้ค่าเสียหายไว้โดยชัดแจ้ง

อนึ่ง บริษัทฯ มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานผู้มีอำนาจตามกฎหมายและหน่วยงานอื่น ๆ หรือเจ้าของสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทฯ มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านนั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ การจัดการและหรือข้อตกลง เพื่อให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และหรือการร้องขอในรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ ในกรณีเช่นนี้ท่านตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้อง ดำเนินคดีใด ๆ ต่อบริษัทฯ และสละสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิอื่นใดอันมีต่อบริษัทฯ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านในสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น

## รหัสผ่านเข้าสู่บัญชีผู้ใช้งาน

รหัสผ่านเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการเข้าสู่บัญชีผู้ใช้งานของท่าน (log in) กรุณาใช้ตัวเลขผสมตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน และไม่เปิดเผยหรือแบ่งปันรหัสผ่านแก่ผู้อื่น หากท่านได้เปิดเผยหรือแบ่งปันรหัสผ่านแก่ผู้อื่น ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในนามหรือผ่านทางบัญชีผู้ใช้งานของท่าน ดังนั้น หากท่านสงสัยว่ารหัสผ่านของท่านถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไป โดยท่านมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย ท่านควรที่จะติดต่อบริษัทฯ และจัดการเปลี่ยนรหัสผ่านของท่านโดยทันที หากท่านใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านออกจากระบบบัญชีผู้ใช้งาน (log out) และปิดบราวเซอร์ทุกครั้งเมื่อเสร็จการใช้งาน

## ผู้เยาว์

บริษัท สุกรัตน์มอเตอร์ จำกัด ไม่ขายสินค้าให้แก่ผู้เยาว์หรือเด็ก หากท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ท่านอาจใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ใช้อำนาจปกครองดูแลเท่านั้น

## การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

บริษัท สุกรัตนิมอเตอร์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ได้ตามที่เห็นสมควร การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถูกประกาศให้ทราบทางหน้าเว็บไซต์นี้

การติดต่อ บริษัท สุกรัตนิมอเตอร์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 123. 125 ถนนสีรินธร แขวงบางหญ้า เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทร. 0 2811 9292 (-8)

อีเมล: [smonline.vip@gmail.com](mailto:smonline.vip@gmail.com)